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คำ�นำ��

	 ศูนย์อาเซียนศึกษา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปลายปี	 2554		
เพือ่เป็นกลไกหลกัในการเตรยีมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซยีน	โดยวสิยัทศัน์ของศนูย์ฯ	
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ในระดับสากล	โดยมีพันธกิจ	5	ด้านด้วยกัน	ได้แก่	การเป็นศูนย์ฝึกอบรม	การเป็นคลัง
สมอง	หรือ	Think	Tank	การเป็นศูนย์วิจัย	เป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์แห่งการเรียนรู้	และ
เป็นศนูย์กลางในการสร้างเครอืข่ายด้านอาเซยีนศกึษาของไทย	และของภมูภิาคอาเซยีน
ด้วย	
	 ส�าหรับจุลสารศูนย์อาเซียนศึกษา	มธ.	 ฉบับที่	 1	ปี	 2559	นี้	 ถือเป็นฉบับแรก
ของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์	 เนื่องในโอกาสส�าคัญของการก้าวสู่
ประชาคมอาเซยีนนี	้ศนูย์อาเซยีนศกึษา	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ได้จดังาน	TU-ASEAN		
Countdown	2015	ธรรมศาสตร์สูป่ระชาคมอาเซยีน	ขึน้เมือ่วนัที่	28	ธนัวาคม	2558	เพือ่
เป็นการนบัถอยหลงั	และเฉลมิฉลองการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนของไทย	โดยเป็นการรวม
พลังชาวธรรมศาสตร์	 ภายในงานมีจัดแสดงนิทรรศการ	ผลการด�าเนินงานด้านการเตรี
ยมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซยีนของศนูย์ฯ	ทีผ่่านมา	รวมทัง้การแสดงนทิรรศการจาก
หอสมดุปรดีี	พนมยงค์	และวทิยาลยัพฒันศาสตร์	ป๋วย	อึง๊ภากรณ์	และการแสดงพธิเีปิด
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มธ.ร่วมใจ	น�าเดก็ไทย	ก้าวไกลสูอ่าเซยีน”	และมกีารบรรยาย	2	ช่วง	ช่วงเข้า	TU-ASEAN	
Talks	ในหวัข้อ	“ประชาคมอาเซยีน”	และช่วงบ่ายในหวัข้อ	ในหวัข้อ	“ประชาคมอาเซยีน:	
ไทยพร้อมแล้วหรือยัง	?”
	 โดยศูนย์ฯ	เห็นว่าการสัมมนาทั้งสองช่วงนั้นมีประโยชน์ต่อสาธารณชน	จึงได้น�า
สรุปผลการสัมมนามาจัดพิมพ์ลงในจุลสารศูนย์อาเซียนศึกษา	มธ.	 ฉบับที่	 1	ปี	 2559	
ฉบับที่ท่านถืออยู่นี้	 ศูนย์อาเซียนศึกษา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จุลสารศูนย์อาเซียน	มธ.	ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในวงกว้าง	 รวมถึงภาค
รัฐ	เอกชน	และประชาชนโดยรวมด้วย
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ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้ำง1 

	 การสร้างประชาคมอาเซียนนั้นถือเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด	 เพราะมันเปรียบ

เสมือนการที่เรานั้นรวบรวมความร่วมมือในทุกๆ	 ด้านมาเป็นหนึ่งเดียวซึ่งก่อน	

หน้านี้ความร่วมมือในภูมิภาคนี้นั้นมีลักษณะที่กระจัดกระจาย

	 โดยในส่วนของแง่มมุทางประวตัศิาสตร์นัน้	จดุประสงค์ในการก่อตัง้อาเซยีน

ก็คือต้องการให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในความสงบ	 เพราะหลังจาก

สงครามโลกจบลงแต่ละประเทศในภมูภิาคนีต่้างกต้็องการสร้างชาตขิองตน	แม้แต่

ประเทศที่มีขนาดเล็กๆ	 ก็ต้องการความยิ่งใหญ่	 ซึ่งแน่นอนว่าสภาพการณ์เช่นนี้

มันก่อให้เกิดปัญหาและถ้าให้เปรียบเทียบกับอะไรบางอย่างก็คงเปรียบเสมือน		

“อึ่งอ่างพองลมแข่งกับวัว”

	 และถ้าให้ย้อนกลับไปในสมัยยุคล่าอาณานิคม	 ลองจินตนาการว่า	

ถ้าประเทศในอาเซียนสามารถรวมกลุ่มกันได้	 ไม่แน่ว่าประเทศในภูมิภาคนี้อาจ	

ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นมากมายขนาดนี้	 เพราะการรวมกลุ่มกันนั้นจะส่งผลให้ประเทศ

เหล่านั้นมีอ�านาจต่อรองเพิ่มมากขึ้น

	 ปัญหาหลักส�าคัญในการสร้างประชาคมอาเซียนคือ	 “แต่ละประเทศ 

ในอาเซียนไม่มีความเป็นหนึ่ง”	ยกตัวอย่างเช่น	ตอนที่อาเซียนรับเวียดนามเข้า

มาในปี	 1995	ทัศนคติของประเทศเวียดนามในตอนนั้นคือรู้สึกว่าตนโดนอาเซียน	

กลั่นแกล้ง	 เพราะตอนนั้นประเทศอื่นๆ	 ในอาเซียนต่างก็เติบโตกันไปหมดแล้ว	

ประกอบกับภูมิหลังด้านประวัติศาสตร์ที่ประเทศบางประเทศในอาเซียนยังถูกใช้

เป็นฐานทัพเพื่อน�าระเบิดไปทิ้งในเวียดนาม

1	 อดีตรองเลขาธิการอาเซียน	
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	 แต่กระนัน้ในทกุวนันีเ้วยีดนามกเ็ปลีย่นแปลงไปอย่างมาก	ยกตวัอย่างเช่น

การเข้าร่วม	TPP	(Trans	Pacific	Partnership)	ของเวียดนาม	ที่สะท้อนให้เห็นว่า

เวียดนามนั้นก�าลังปรับระบบของประเทศตนทั้งประเทศโดยใช้อาเซียนเป็นตัวอ้าง	

	 ●	 การเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศส่งผลให้เกิดการ 

ร่วมมือกันมากขึ้น

	 ในส่วนนี้	 ดร.สุทัศน์ได้ยกตัวอย่างในกรณีของประเทศเวียดนาม	 กล่าว

คือ	 ก่อนหน้านี้นั้นสืบเนื่องจากระบอบการปกครองของเวียดนามที่ไม่เอื้ออ�านวย	

ในการปรับระบบประเทศมากเท่าใดนัก	 “กระทรวงการวางแผน”ได้ก้าวขึ้นมาเป็น	

กระทรวงทีส่�าคญัทีส่ดุในประเทศ	และทกุกระทรวงกต้็องเชือ่ฟัง/ท�าตามกระทรวงนี้

ทัง้สิน้	แต่เมือ่อาเซยีนเข้ามากระทรวงดงักล่าวกม็ท่ีาททีีอ่่อนลงและรบัฟังกระทรวง

อื่นมากขึ้น

	 หรือในกรณีของประเทศจีนที่ได้เข้าเป็นสมาชิกของ	WTO	 (World	 Trade	

Organization)	 ในปี	 2000	 ซึ่งก่อนหน้านี้หน่วยงานต่างๆ	 ในจีนไม่ค่อยมีความ	

ร่วมมือกันและไม่ค่อยฟังค�าสั่งจากส่วนกลางมากนัก	 แต่การเข้าร่วมใน	WTO	

(World	Trade	Organization)	นั้นได้ส่งผลให้เกิดความร่วมมือกันมากขึ้น

	 และในกรณีของการท�า	AFTA	(ASEAN	Free	Trade	Area)	ที่ในตอนแรก

นั้นประเทศต่างๆ	ก็หวาดกลัวกับ	AFTA	(ASEAN	Free	Trade	Area)	แต่พอเมื่อ

ท�าไปแล้วก็ก่อให้เกิดการปรับโครงสร้างต่างๆ	ในประเทศมากขึ้น	ยกตัวอย่าง	กรม

ศุลกากรที่เมื่อก่อนมีการเรียกเก็บเงินใต้โต๊ะกันจ�านวนมาก	แต่พอมีการเข้าร่วม	

AFTA	(ASEAN	Free	Trade	Area)	กรมศลุกากรกป็รบับทบาทมาให้การสนบัสนนุ

ประชาชนมากขึ้น

	 ดังนั้นกล่าวโดยสรุปคือ	 ดร.สุทัศน์นั้นมีมุมมองว่าการที่แต่ละประเทศ	

เข้าร่วมองค์การระหว่างประเทศนั้นจะก่อให้เกิดผลประโยชน์มากมายมหาศาล	

เพราะมันท�าให้แต่ละประเทศมีระบบร่วมกันซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลเกิดความร่วม

มือกันขึ้นในที่สุด



11จุลสารศูนย์อาเซียนศึกษา มธ.

	 ● อาเซียนกับประเทศมหาอ�านาจ 

	 ในส่วนนี้	ดร.สทุศัน์ได้เสนอว่า	การลงทนุจากทัง้ในจนี	ญีปุ่น่	เกาหลใีต้และ

จากเอเชียใต้ที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในรอบ	10	ปีที่ผ่านมา	(จาก	3	แสน

ล้านดอลลาร์สหรัฐสู่	 2	 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ)	 จึงกลายเป็นว่ารอบๆ	อาเซียน	

ถูกขนาบข้างด้วยมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจ	 ดังนั้นค�าถามคือเราจะมีวิธีบริหาร

จัดการอย่างไรกับมหาอ�านาจเหล่านี้	ซึ่งค�าตอบคือเราต้องมาร่วมมือกันนั่นเอง

	 แต่กระนั้นก็ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าประเทศในอาเซียนนั้นไม่มี

ความเป็นหนึ่ง	 เพราะต่างคนต่างก็ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน	 โดยดร.สุทัศน์ได้กล่าวว่า

ไม่ใช่แค่ไทยเท่านั้นที่คิดว่าประเทศของตนเป็นศูนย์กลาง	 (hub)	ของอาเซียน	แต่	

ประเทศอืน่ๆ	ในอาเซยีนกค็ดิว่าประเทศตนนัน้เป็นศนูย์กลาง	(hub)	อกีเช่นกนั	ดงันัน้	

การที่เราจะบริหารจัดการกับมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจที่ขนาบข้างอาเซียนได้นั้น	

อย่างแรกเราต้องคิดว่าแต่ละประเทศเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน	ทุกประเทศเป็น	

พี่เป็นน้องกัน	ไม่ได้เป็นศัตรูกัน

	 ●	 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอัตราประชากร

	 ดร.สุทัศน์กล่าวว่าในอีก	 10	ปีข้างหน้าโลกนั้นจะมีประชากรเพิ่มมากขึ้น		

โดยครึ่งหนึ่งนั้นจะเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในทวีปเอเชีย	 และ	 30%	นั้นจะมา

จากอินเดีย	บังคลาเทศและปากีสถาน	ซึ่งอีกหนึ่งผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของ

ประชากรคอืจะท�าให้คนทีอ่าศยัอยูใ่นชนบทนัน้หลัง่ไหลเข้ามาท�างานในเมอืงมาก

ขึน้	ซึง่แน่นอนว่าสิง่ทีจ่ะตามมากค็อืจะไม่มคีนชนบททีท่�าการเกษตรอกีต่อไป	ท�าให้

อาหารนัน้ขาดแคลน	มแีต่การเพิม่ผูบ้รโิภคแต่ไม่มกีารเพิม่ผูผ้ลติ	ซึง่ในท้ายทีส่ดุคอื	

“ปัญหาการขาดแคลนอาหารจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของภูมิภาคนี้”
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	 ●	 จะเกิดอะไรขึ้นกับแรงงานในเมือง?

	 สบืเนือ่งจากปัญหาข้างต้น	ท�าให้แรงงานในเมอืงนัน้กต้็องอพยพย้ายถิน่ฐาน

อีกเช่นกัน	 ซึ่งจะก่อให้เกิด	 “การเคลื่อนย้ายแรงงาน”	 อย่างมหาศาลในเอเชีย		

ซึ่งปัญหาเหล่านี้ถือเป็นปัญหาส�าคัญที่ประเทศในภูมิภาคนี้ต้องเผชิญและต้อง	

ร่วมกันแก้ไขอย่างเร่งด่วนผ่านการร่วมมือกันในด้านต่างๆ	

	 กล่าวโดยสรปุคอื	ดร.สทุศัน์มองว่าอาเซยีนในฐานะองค์การระหว่างประเทศ

ในระดับภูมิภาค	จะส่งผลให้ประเทศต่างๆ	เกิดความร่วมมือกันมากขึ้น	แต่กระนั้น

การที่เราจะมารวมกันเป็นประชาคมนั้นก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย	 ไม่ว่า	

จะเป็นความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน	ปัญหาการเพิ่มขึ้นของประชากรและ

ปัญหาการขาดแคลนอาหาร	ที่ประเทศในภูมิภาคนี้จะต้องเผชิญในอนาคต
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ศำสตรำจำรย์ ดร. สุรชัย ศิริไกร2 

	 ●	 ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์

	 ศาสตราจารย์	 ดร.	 สุรชัยได้กล่าวว่า	 ในแง่ของภูมิหลังนั้นอาเซียนได้ถูก

จัดตั้งขึ้นในปี	 1967	 โดยเหตุผลหลักๆ	คือกลัวภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์	 โดย	

ในปี	1999	นัน้อาจถอืได้ว่าเป็นปีประวตัศิาสตร์เลยกว่็าได้เพราะประเทศในภมูภิาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มารวมตัวอยู่ภายใต้สถาบันเดียวกันเป็นครั้งแรก	 โดย

เริ่มจากในปี	1995	ที่เวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียน	ต่อมาในปี	1997	ก็ตาม

มาด้วยลาวและพม่า	 และสุดท้ายคือในปี	 1999	กัมพูชาก็ได้เข้ามาเป็นประเทศ

ล�าดับที่	10

	 ในปี	 1975	 เวียดนามได้บุกกัมพูชา	 ซึ่งการบุกในครั้งนั้นได้สร้างความ	

หวาดกลัวให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก	และต่อมาไทยนั้นได้พยายามส่งทูต

ไปฮานอยเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีด้วยแต่กระนั้นเวียดนามก็ไม่ยอม	 โดยได้ยื่น	

ข้อเสนอ	3	ข้อคือ

	 1.	ไทยเป็นหนี้เลือดให้กับเวียดนาม	 (เพราะไทยเป็นฐานทัพส�าคัญที่ให้	

	 	 สหรัฐฯ	ไปทิ้งระเบิดที่เวียดนาม)	และไทยต้องชดใช้หนี้เลือดนั้น

	 2.	ให้ไทยน�าฐานทัพอเมริกาที่อยู่ภายในประเทศไทยออกให้หมด

	 3.	ให้ไทยส่งอาวุธคืนให้กับเวียดนามใต้

	 โดย	 ศาสตราจารย์	 ดร.สุรชัยยังได้กล่าวต่ออีกว่า	 ด้วยท่าทีแข็งขืนของ

เวียดนามในลักษณะนี้เอง	ม.ร.ว.คึกฤทธิ์	ปราโมทย์ได้เข้ามาแก้ปัญหาคือได้ไปดึง

จีนมาช่วย	จนในที่สุดเวียดนามจึงยอมเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยด้วย

2	 คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
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	 จากข้างต้นนัน้จะเหน็ว่าประเทศในอาเซยีนนัน้มภีมูหิลงัทางประวตัศิาสตร์

ทีข่ดัแย้งกนัมาตลอด	แต่วนันีเ้ราต้องมาร่วมมอืกนัเป็นประชาคม	ดงันัน้โจทย์ใหญ่

คือเราจะก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ไปได้อย่างไร?

	 ●	 การร่วมมือของประชาคมอาเซียนผ่าน 3 เสาหลัก

	 เมื่อเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น	 อาเซียนจะมีการร่วมมือกันโดยผ่าน	

สามเสาหลักดังนี้

	 1.	ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน	(ASEAN	Political-Security		

	 	 Community	หรือ	APSC)	

	 2.	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (ASEAN	Economic	Community	 หรือ		

	 	 AEC)

	 3.	ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	 (ASEAN	 Socio-Cultural		

	 	 Community	หรือ	ASCC)	

	 ●	 ฤาประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) จะเป็น 

  แค่เรื่องเพ้อฝัน? 

	 ศาสตราจารย์	 ดร.สุรชัยได้แสดงทัศนะว่าตนนั้น	 “ไม่เห็นด้วย” ว่าการ

ร่วมมือกันในด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	(ASEAN	Political-

Security	Community	:	APSC)	จะส�าเรจ็ภายในปี	2020	และมองให้ไกลไปกว่านัน้

ก็คือการร่วมมือในด้านนี้อาจเป็นเรื่องเพ้อฝันเสียด้วยซ�้า	 เพราะอาเซียนนั้นได้รับ

สมาชกิทีป่กครองด้วยระบอบคอมมวินสิต์อย่างเวยีดนามและลาวมา	หรอืซ�า้ร้ายไป

กว่านัน้คอือาเซยีนยงัมปีระเทศบรไูนซึง่ปกครองด้วยระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย์	

และพม่าทีป่กครองด้วยระบอบเผดจ็การทหารมายาวนานกว่า	40	ปี	ซึง่แน่นอนว่า

ประเทศเหล่านีไ้ม่เป็นประชาธปิไตยเลยแม้แต่น้อย	ซึง่แน่นอนว่าสภาพการณ์เช่นนี้

ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน	(ASEAN	

Political-Security	Community	 :	APSC)	กล่าวคือประชาคมการเมืองและความ

มั่นคงอาเซียน	นั้นมีเป้าหมายดังนี้
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	 1.	มกีฎเกณฑ์	ค่านยิม	บรรทดัฐานต่างๆ	ร่วมกนันัน่คอื	“ประชาธปิไตย”นัน่เอง

	 2.	อาเซยีนเป็นประชาคมทีย่ดึรวมกนัอย่างเหนยีวแน่นผ่านการรับผดิชอบ	

	 	 ร่วมกันแบบบูรณาการ

	 3.	ประชาคมอาเซียนเป็นประชาคมที่เป็นพลวัตรและมองไปข้างหน้า

	 นอกจากนี้	 ศาสตราจารย์	 ดร.สุรชัยยังกล่าวเสริมอีกว่า	 การตั้งประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน	 (ASEAN	 Political-Security	 Community:	

APSC)	ยงัเป็นการขดัแย้งโดยตรงกบัสนธสิญัญาไมตรแีละความร่วมมอืในภมูภิาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Treaty	of	Amity	and	Cooperation	:TAC)	และ	กฎบัตร

อาเซียน(ASEAN	Charter)	 เพราะสองสิ่งนี้กล่าวไว้ว่าทุกประเทศเท่าเทียมกัน		

ดังนั้นจึงส่งผลให้เราไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของแต่ละประเทศ

ได้	 แต่เป้าหมายของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	 (ASEAN		

Political-Security	Community	 :	APSC)	นั้นกลับต้องการให้เป็นประชาธิปไตย	

ในขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงให้ประเทศอย่างลาว	 เวียดนาม

หรือบรูไนกลายมาเป็นประชาธิปไตยได้	 ดังนั้นในข้อนี้เองจึงแสดงให้เห็นถึงความ

ขัดกันอย่างชัดเจน

	 ●	 ปัญหาที่อาเซียนจะต้องเผชิญ

	 ถ้าย้อนกลบัไปในอดตีจะพบว่าการจดัตัง้ประชาคมอาเซยีนนัน้	หนึง่ในแรง

บนัดาลใจกม็าจากการจดัตัง้สหภาพยโุรป	(European	Union:	EU)	แต่สหภาพยโุรป

นั้นก็มีมาตรฐานในการที่แต่ละประเทศจะเข้ามาเป็นสมาชิกโดยเรียกมาตรฐานนี้

ว่า	“Copenhagen	standard”	โดยมี	3	ประการด้วยกันคือ	ประเทศนั้นๆ	ต้องเป็น

ประชาธิปไตย	ต้องมีการเปิดการค้าเสรีและสุดท้ายคือต้องเคารพสิทธิมนุษยชน

	 แต่กระนั้น	ศาสตราจารย์	ดร.	สุรชัยก็ได้ให้ค�าเตือนว่า	แม้แต่สหภาพยุโรป	

(European	Union:	 EU)	นั้นก็ต้องเผชิญปัญหามากมาย	 ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติหนี้

หรือวิกฤติผู้อพยพ	ดังนั้นอาเซียนก็ควรระมัดระวังถึงปัญหาต่างๆ	ที่จะตามมาเมื่อ	

รวมตัวกันเป็นประชาคมเช่นกัน
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	 โดยปัญหาหลักของอาเซียนคือ	การไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันจนท�าให้

เกิดเป็นปัญหาต่างๆ	มากมาย	 เช่นปัญหาข้อพิพาทบริเวณทะเลจีนใต้จนท�าให้

ประเทศในอาเซียนแตกออกเป็นสองฝ่าย	 และเราจะเห็นว่าอาเซียนนั้นมักออก

แถลงการณ์ร่วมกันไม่ได้บ่อยครั้ง	โดยสาเหตุมาจากความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง

ประเทศสมาชิกบ้าง	 หรือมาจากการแทรกแซงจากมหาอ�านาจนอกภูมิภาคบ้าง

เป็นต้น

	 กล่าวโดยสรุปคือ	 ศาสตราจารย์	 ดร.	 สุรชัยนั้นมองว่าภูมิหลังทาง

ประวัติศาสตร์อันเลวร้ายที่ประเทศต่างๆ	 ในอาเซียนนั้นมีร่วมกันนั้นส่งผลให้

อาเซียนไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันจนส่งให้เกิดผลกระทบต่างๆ	ตามมามากมาย	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมมือกันผ่าน	3	เสาอาเซียน	โดยศาสตราจารย์	ดร.สุรชัย

ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าการร่วมมือผ่านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	

(ASEAN	Political-Security	Community:	APSC)	นั้นเป็นเรื่องที่จะท�าได้ยากและ

ดูเพ้อฝันเกินไปหรือไม่?	ประเด็นในส่วนนี้คงต้องน�าไปขบคิดกันต่อไป
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รองศำสตรำจำรย์ วิทยำกร เชียงกูล3 

	 รองศาสตราจารย์	วทิยากรมองว่าการรวมตวักนัเป็นประชาคมของอาเซยีน

นัน้เป็นอกีหนึง่ภาพสะท้อนของววิฒันาการของทนุนยิมโลก	และคนมกัมองว่าการ

รวมตวัเป็นประชาคมนัน้จะส่งผลดอีย่างเดยีว	แต่จรงิๆ	แล้วมนัมทีัง้ผลดแีละผลเสยี	

กล่าวคือ

	 ยกตัวอย่างเช่นด้านเศรษฐกิจ	 การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนนั้นจะ	

ส่งผลให้เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทใหญ่ๆ	 ได้	 ธุรกิจขนาดเล็ก

ก็ไม่สามารถขึ้นมาแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ได	้ดังนั้นสิ่งที่แต่ละประเทศจะต้อง

ท�าคือต้องปฏิรูปเศรษฐกิจภายในประเทศตัวเอง	 ให้สามารถรองรับสถานการณ์

ดงักล่าวทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตให้ได้เมือ่อาเซยีนมกีารรวมตวักนัเป็นประชาคม	แต่

กระนั้นถ้ามองในสภาพความเป็นจริงเราก็จะพบว่าไม่ค่อยมีประเทศใดต้องการ

ปฏิรูปในด้านเศรษฐกิจมากนัก	เพราะยังมีเรื่องผลประโยชน์ต่างๆ	มากมายเข้ามา

เกี่ยวข้อง	แต่กระนั้นเราก็มีความจ�าเป็นที่จะต้องก้าวข้ามความคิดชุดนั้นมาให้ได้	

และมองไปถึง	“ผลประโยชน์ร่วมกันในภายภาคหน้า”	มากกว่า

	 นอกจากนี้ในการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นก็ไม่ได้มีข้อดีอย่างเดียว	 เพราะใน

ความเป็นจริงนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดการ	

กระจายรายได้ใดๆ	แม้จะมกีารเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิแต่เกษตรกรหรอืคนยาก

คนจนภายในประเทศก็ยังถูกกดขี่เหมือนเดิมอยู่ดี

3	 คณบดีกิติคุณ	วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม	มหาวิทยาลัยรังสิต	
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	 ●	 สิ่งที่เราต้องตระหนักเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

	 รองศาสตราจารย์	 วิทยากรได้กล่าวว่าการที่เราจะก้าวเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนได้อย่างเต็มภาคภูมินั้น	 อย่างแรกคือประชากรของแต่ละประเทศต้อง	

“ตระหนักและให้ความส�าคัญกับอาเซียน”	 แต่ทุกวันนี้สิ่งที่เราเห็นคือมันไม่ได้	

เป็นไปในทศิทางเช่นนัน้เลย	ยกตวัอย่างเช่น	รางวลั	SEA	Write	ทีเ่ราไม่อาจปฏเิสธ

ได้ว่าคนในอาเซียนนั้นแทบจะไม่ให้ความส�าคัญกับรางวัลนี้เลย	 เพราะเรามัวแต่

ไปให้ความส�าคัญกับรางวัลที่มาจากภูมิภาคตะวันตกมากกว่าเช่น	 รางวัลโนเบล	

เป็นต้น	

	 นอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งทีเ่ราต้องตระหนกัเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนคือเรื่อง	

“สิ่งแวดล้อม”	 เพราะการพัฒนาที่ก้าวกระโดดนั้นย่อมต้องแลกมาด้วยสภาพ

แวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง	 ยกตัวอย่างเช่น	 จีน	 ที่ปัจจุบันก็ต้องเผชิญปัญหาด้าน

มลภาวะอย่างใหญ่หลวง	

	 อีกประเด็นหนึ่งคือประเทศต่างๆ	 	 ในอาเซียนนั้นต้องมีความใจกว้างมาก

ขึ้น	กล้าเปิดใจคุยกันถึงปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังและตรงไปตรงมา	 เช่น

ในกรณีของประเทศพม่า	เป็นต้น

	 กล่าวโดยสรุปคือ	 รองศาสตราจารย์	 วิทยากรมองว่า	 แท้จริงแล้วนั้นการ

ร่วมมือต่างๆ	ก็สามารถท�าได้ผ่านการ	 “ร่วมมือมือแบบสร้างสรรค์”	 โดยจุดเน้น

หลกัคอืเราต้องเลง็เหน็ถงึ	“ผลประโยชน์ร่วมกนัในภายภาคหน้า” มากกว่า	และ	

นอกจากนี้การที่เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มภาคภูมิได้นั้น	 ทุกคน

ต้องมคีวามตระหนกัรูเ้กีย่วกบัอาเซยีนและควรมคีวามร่วมมอืกนัในทกุๆ	ด้านและ

ในทุกๆ	ภาคส่วน
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รองศำสตรำจำรย์ ดร. สมภพ มำนะรังสรรค์4 

	 ●	 ท�าไมประชาคมอาเซียนจึงส�าคัญ? 

	 รองศาสตราจารย์	 ดร.	 สมภพได้กล่าวว่าเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น		

ในส่วนของ	AEC	จะเกิดความร่วมมือและการเคลื่อนย้ายเสรีด้วยกันทั้งหมด	 5	

เรื่องคือ

	 1.	Free	trade	flow

	 2.	Free	investment	flow

	 3.	Free	service	sector	flow

	 4.	Freer	capital	flow

	 5.	Free	skilled	labor	flow

	 และเมื่อคิดค�านวณในด้านของประชากรนั้นอาเซียนเมื่อรวมตัวกันจะมี

ประชาการรวมกันมากกว่า	600	ล้านคน	(คิดเป็นอัตราส่วนประมาณ	9%)	และจะ

มี	GDP	ประมาณ	2.5	ล้านล้านเหรียญ	(คิดเป็นอัตราส่วน	3%ของ	GDPโลก)	ซึ่ง

เมื่อน�าไปเปรียบเทียบกับสหภาพยุโรป	(European	Union:	EU)	จะพบว่า	สหภาพ

ยุโรป	นั้นมีประชากรประมาณ	540	ล้านคน	(คิดเป็น	8%)	และมี	GDP	ประมาณ	

20%	ของ	GDP	โลก	ด้วยเหตผุลนีเ้องจงึเป็นค�าตอบว่าท�าไมประชาคมอาเซยีนโดย

เฉพาะประชาคมเศรษฐกิจจึงถูกให้ความส�าคัญอย่างมาก	

4	 อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	
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	 ●	 ประชาคมอาเซียนก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสีย? 

	 รองศาสตราจารย์	 ดร.สมภพได้แสดงความคิดเห็นว่าการกลายเป็น

ประชาคมอาเซียนนั้นก็มีทั้งด้านบวกและด้านลบ	และอย่าลืมว่าเรานั้นมีต้นแบบ

มาจากสหภาพยโุรป	(European	Union:	EU)	ซึง่ปัจจบุนันัน้	สหภาพยโุรป	กป็ระสบ	

ปัญหาอยู่ไม่น้อย	ยกตัวอย่างเช่นการมี	 Single	 currency	ที่ได้ก่อให้เกิดปัญหา

ต่างๆ	ตามมามากมาย	เพราะเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นมานั้นประเทศต่างๆ	ก็ไม่

สามารถลดหรือเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติการเงินภายในประเทศของ

ตนได้	ซึ่งท้ายที่สุดนั้นก็ได้ก่อให้เกิดเป็นวิกฤติยูโรในที่สุด

	 แต่กระนั้นการรวมตัวกันของอาเซียนก็มีข้อดีคือ	 มันก่อให้เกิดความร่วม

มือกันของแต่ละประเทศในลักษณะที่	 “เท่าเทียมกัน”	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเสา

ของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	 (ASEAN	 Political-Security		

Community:	 APSC)	 และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	 (ASEAN		

Socio-Cultural	Community:	ASCC)	ทีจ่ะก่อให้อาเซยีนเกดิการร่วมมอืกนัมากขึน้	

เพราะประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มี

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม	เชื้อชาติ	และศาสนาต่างๆ	มากที่สุด

	 ดังนั้นเพื่อให้เกิดความประสบความส�าเร็จสูงสุด	อาเซียนจึงมีความจ�าเป็น	

ที่จะต้องจัดเวทีพูดคุยกันอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อก่อให้เกิดสันติภาพภายในภูมิภาค	

และในส่วนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN	Economic	Community:	

AEC)	 ที่ให้มีการเคลื่อนย้ายเสรี	 5	 ประการนั้นก็ควรมีการพูดคุยกันและหันมา	

ร่วมมือกันมากขึ้น

	 กล่าวโดยสรุปคือ	 รองศาสตราจารย์	 ดร.	สมภพนั้นมองว่าเมื่ออาเซียนนั้น

สามารถรวมตัวกันเป็นประชาคมได้นั้น	 ก็จะได้รับความสนใจจากเวทีโลกอย่าง

มาก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของประชาคมเศรษฐกิจ	นอกจากนี้การรวมตัวเป็น

ประชาคมนั้นเราก็ต้องตระหนักให้เห็นทั้งสองแง่มุมคือ	 มองให้เห็นถึงผลบวก
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ประชำคมอำเซียน: ไทยพร้อมแล้วหรือยัง?
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และผลลบที่จะเกิดขึ้น	 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุดนั่นเอง

อำจำรย์อัครพงษ์ ค�่ำคูณ5 

	 อาจารย์อคัรพงษ์นัน้ได้เสนอวธิกีารท�าความเข้าใจภมูหิลงัด้านประวตัศิาสตร์	

ผ่านการจดจ�าถ้อยค�าแบบง่ายๆ	ดังนี้

	 o	 1967	:	แต่งงาน

	 o	 1992	:	ท�ามาหากิน	(Signing	AFTA)

	 o	 1999	:	ครบ	10	ประเทศ

	 o	 2007	:	จดทะเบียน	/ตั้งท้อง

	 o	 2015	:	คลอดลูก

	 o	 Post	2015	:	เลี้ยงลูก

	 ●  เราจะท�าอะไรต่อไปหลัง Post 2015 (เลี้ยงลูก)?

	 ในประเด็นแรกนั้น	 อาจารย์อัครพงษ์ได้เสนอว่าการเรียนการสอนในระดับ

โรงเรียนนั้น	ควรยกเลิกการสอนแบบแยกส่วนว่าประเทศใดในอาเซียนมีลักษณะ

เป็นอย่างไร	มีผู้น�าชื่ออะไร	มีธงชาติอะไร	ฯลฯ	เพราะการเรียนการสอนในลักษณะ

นี้เป็นการเรียน	“ประเทศศึกษา”	ไม่ใช่	“อาเซียนศึกษา”

	 แต่ในส่วนของนิสิตนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนั้นอาเซียนก็คือ	 “การ

เปิดปริมณฑลทางโอกาส”	(Value	added)	โดยเรานั้นต้องท�าใจให้กว้างขึ้นและ

ต้องคอยแสวงหาโอกาสที่จะตามมาหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

	 แน่นอนว่าหลงัจากอาเซยีนเข้าสูก่ารรวมตวักนัเป็นประชาคมแล้วนัน้	ย่อม

ต้องเผชญิกบัข้อท้าทายต่างๆ	มากมาย	ยกตวัอย่างเช่นความร่วมมอืด้านสงัคมและ

วฒันธรรม	ซึง่อาจารย์อคัรพงษ์	ได้เสนอว่า	ถงึแม้ว่าเราจะมสีงัคมและวฒันธรรมที่

ค่อนข้างแตกต่างกัน	แต่ก็พอจะมีสิ่งที่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีร่วมกัน
5	 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี	พนมยงค์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
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	 นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งปัญหาที่เป็นปัญหาเรื้อรังของอาเซียนก็คือ	“ปัญหา

เรื่องข้อพิพาทเขตแดน”	ยกตัวอย่างเช่นปัญหาข้อพิพาททะเลจีนใต้	หรือปัญหา

ข้อพิพาทบริเวณประสารทเขาพระวิหาร	 โดยที่ผ่านมานั้นอาเซียนได้เคยไปขึ้น

ศาลต่างๆ	มากแล้วหลายต่อหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นศาลอนุญาโตตุลาการถาวร	

(Permanent	Court	of	Arbitration:	PCA),	ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ	 (Inter-

national	Court	 of	 Justice;	 ICJ)	 ในกรณีเขาพระวิหารและศาลกฎหมายทะเล		

(The	International	Tribunal	for	the	Law	of	the	Sea:	ITLOS)	เป็นต้น

	 ซึง่แน่นอนว่าปัญหาเรือ่งข้อพพิาทเขตแดนนัน้ย่อมกลายเป็นอปุสรรคใหญ่

หลวงต่อการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านประชาคม

การเมอืงและความมัน่คง	(APSC)	ซึง่	อาจารย์อคัรพงษ์	ได้ให้แนวทางการแก้ไขว่า	

จริงๆ	แล้วนั้นปัญหาเรื่องข้อพิพาทเขตแดนนั้นมันมาจาก	Domestic affair	ดังนั้น

ถ้าเราต้องการแก้ไขให้ตรงจดุ	เราจงึต้องไปแก้ในส่วนของ	Domestic	affair	ก่อนที่

จะไปแก้ในส่วนของ	International	affair

	 ยกตัวอย่างเช่นประเทศเยอรมัน	 เบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ที่มีพื้นที่หนึ่ง

ที่พรมแดนทั้งสามประเทศมาบรรจบกัน	แน่นอนว่าในตอนแรกนั้นแต่ละประเทศ

ก็มีข้อพิพาทกัน	แต่ต่อมาก็สามารถเจรจาตกลงกันได้	 โดยการเอารั้วมาล้อมและ	

ปักเสาไว้ตรงกลาง	จนในทีส่ดุนัน้บรเิวณนัน้กก็ลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว	มกีารเกบ็

ค่าตั๋วเข้าชมครั้งละ	1ยูโร	และเมื่อสิ้นปีก็น�าเงินที่ได้จากการเก็บค่าเข้าชมมาแบ่ง

กัน	และน�าเม็ดเงินในส่วนนั้นไปพัฒนาประเทศต่อไป

	 ค�ำถำมคอืท�ำไมประเทศในอำเซยีนไมจดักำรปัญหำเรือ่งข้อพพิำทเขตแดน

ในลักษณะนี้บ้ำง?

	 โดยในตอนท้ายนั้นอาจารย์อัครพงษ์	 ได้กล่าวสรุปปิดท้ายไว้สั้นๆ	 ว่า	 “รั้ว

ที่ดีไม่ได้สร้างเพื่อนบ้านที่ดี และรั้วที่ดีก็ไม่ได้สร้างเจ้าของบ้านที่ดีเช่นกัน”		

ดังนั้นเราทุกคนต้องร่วมมือกันและมองอาเซียนนั้นเป็นอนาคต
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ดร. วิศำล บุปเวส6 

	 ดร.	วิศาลชี้ให้เห็นว่าไทยพร้อมหรือยังกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนดังนี้

	 1. ความรู้ความเข้าใจเรื่องอาเซียน

	 ในแง่นีอ้าจกล่าวได้ว่าคนไทยมคีวามตืน่ตวัมากทีส่ดุในการเข้าสูป่ระชาคม

อาเซยีนเลยกว่็าได้	ส่วนในเรือ่งของการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	(ASEAN	

Economic	Community:	AEC)	นั้นที่กล่าวว่าเราจะเป็น	“ตลาดเดียว”	แต่ในความ

เป็นจริงนั้นเราเริ่มเป็นตลาดเดียวตั้งแต่มีการลดภาษีให้เป็นศูนย์แล้ว	ดังนั้นในมุม

มองของ	ดร.วิศาลคือปี	 2015	จึงไม่มีความหมายใดๆ	 ในมิติของการเปิดเสรีด้าน

ภาษี	 เพราะในความเป็นจริงนั้นประเทศในกลุ่มอาเซียนมีการกระท�าเช่นนี้มาก่อน

หน้าแล้ว

	 ในทางตรงกันข้าม	 ในส่วนของมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีนั้นปรากฏว่ายังไม่มี

การลดเลยซ�้าร้ายยังมีการเพิ่มด้วยซ�้า	ดังนั้นในแง่นี้การเข้าสู่ประชาคมในปี	2015	

จึงไม่มีความหมายใดๆ	เลยอีกเช่นกัน

	 ส่วนในเรือ่งการเปิดเสรด้ีานการบรกิาร	อาเซยีนได้มกีารตกลงกนัลดหย่อน

ภาษี	“รถตัดหิมะ”	ซึ่งในแง่ของความเป็นจริงนั้นไม่มีประเทศใดในอาเซียนผลิตรถ

ตัดหิมะและไม่มีประเทศใดในอาเซียนมีความจ�าเป็นต้องใช้รถตัดหิมะแม้แต่น้อย

	 ประเด็นถัดมาคือในเรื่องของมาตรฐานทางด้านวิชาชีพต่างๆ	 ที่อาเซียน

ก�าหนด	ท้ายทีส่ดุแล้วนัน้กก็ลายเป็นมาตรฐานทีท่บัซ้อนกนัในแต่ละประเทศ	เพราะ

แต่ละประเทศก็ตั้งมาตรฐานแตกต่างกันออกไป	ไม่มีมาตรฐานร่วมกัน

6	 ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	
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	 และในส่วนของเรือ่งการเปิดเสรกีารลงทนุ	ในประเดน็ของสดัส่วนการถอืหุน้

ของต่างชาติ	ซึง่ก�าหนดไว้ทีป่ระมาณไม่ต�่ากว่า	70%	แต่ประเทศไทยนัน้ได้ก�าหนด

ไว้พอดีที่	70%	ซึ่งลักษณะเช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่าไทยยังไม่มีความพร้อมในด้านนี้	

เพราะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นนั้นอาจถือได้ว่าไทยมีการเปิดเสรีน้อยมาก

	 กล่าวโดยสรุปในประเด็นแรกคือ	 ดร.วิศาลได้ให้ค�าแนะน�าว่าประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน	 (ASEAN	Economic	Community:	AEC)	นั้นไม่ใช่เป้าหมาย	

แต่มันเป็น	 “เครื่องมือ”	 ของประเทศสมาชิก	 เพราะท้ายที่สุดมันจะกลายเป็น	

Resource	sharing	เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศสมาชิกอย่างสูงสุด	ดังนั้นการ

ด�าเนินนโยบายต่อไปข้างหน้าเราต้องหันมาให้ความสนใจในส่วนนี้

	 2. ทัศนคติเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจ (AEC)

	 โจทย์ใหญ่ของประเทศไทยคอืเราจะต้อนรบัและทะลวงอย่างไร?	การแข่งขนั

นั้นเป็นสิ่งที่ดี	 แต่เราก็ต้องแลกมาด้วยการปรับตัวที่ดีเพื่อที่จะสามารถก�าชัยชนะ	

ในการแข่งขันได้

	 ในส่วนของการที่ตั้งใจจะเป็น	“Single	Market”	ที่มีระดับระดับการพัฒนา

ใกล้เคยีงกน	มกีารกระจายประโยชน์ระหว่างประเทศสมาชกิและประชาชนภายใน

ประเทศ	 ในส่วนนี้เราก็ต้องยอมรับว่าไทยยังท�าได้น้อยมาก	 เพราะแม้แต่ความ	

เท่าเทียมกันภายในประเทศไทยเองเราก็ยังท�าไม่ได้เลย

	 และการที่อาเซียนตั้งใจจะให้กลายเป็น	 “แกนกลาง”นั้น	 เราก็ต้องประสบ

กับปัญหาตลอดเวลา	 เพราะประเทศต่างๆ	 ในอาเซียนก็มักจะ	 “แหกค่าย”	 อยู่

ตลอดเวลา	เช่นล่าสดุเวยีดนามกไ็ปเข้าร่วม	TPP	(Trans-Pacific	Partnership)	กบั
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สหรฐัฯ	เป็นต้น	แต่ถ้าอาเซยีนรวมตวักนัไปเจรจากบัสหรฐัฯใน	TPP	(Trans-Pacific		

Partnership)	 แบบนี้น่าจะช่วยรักษาการเป็น	 “แกนกลาง”	 ของอาเซียนไว้ได้

มากกว่า

	 3. เรามีมาตรการทางเศรษฐกิจไม่สอดคล้องกับการเข้าสู่ AEC

	 นโยบายของ	BOI	(Board	of	 Investment	of	Thailand)	ที่ได้กล่าวว่าตน

นั้นจะส่งเสริมอุตสาหกรรมประเภทไฮเทค	แต่กระนั้นเรากลับไปให้ค�านิยามว่า

อุตสาหกรรมไฮเทคนั้นควรประกอบด้วยอะไรบ้าง	จึงส่งผลให้อุตสาหกรรมไฮเทค

บางส่วนเท่านั้นได้รับการสนับสนุนจาก	BOI	

	 นอกจากนี้การเปิดเสรีด้านการบริการในประเทศไทยนั้น	 ก็ไปเน้นแต่ด้าน

การท่องเที่ยวอย่างเดียว	 ซึ่งมีลักษณะเป็นแค่	 Consumer	 service	 ไม่ได้ท�าให้

เศรษฐกิจเติบโตอย่างแท้จริง	 โดย	 ดร.วิศาลได้ให้ค�าแนะน�าว่า	 ถ้าต้องการให้

เศรษฐกิจโตแบบแท้จริงนั้นควรไปลงทุนในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานหรือธุรกิจ

ประเภทเทเลคอมมากกว่า

	 โดยในตอนสดุท้ายนัน้	ดร.วศิาลได้กล่าวเน้นย�า้อกีครัง้หนึง่ว่า	ในการลงทนุ
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ที่จะเกิดขึ้นในประชาคมอาเซียนนั้น	 เราต้องมองอาเซียนเป็นเครื่องมือไม่ใช่ 

เป้าหมาย เพราะถ้าเรามองอาเซยีนเป็นเป้าหมายแล้วนัน้เรากจ็ะไม่เกดิการกดีกนั

ต่างชาตใิห้เข้ามาลงทนุในอาเซยีน	ทัง้นีเ้พือ่ก่อให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล

สูงสุดในการร่วมมือกันไปสู่ประชาคมอาเซียน

รองศำสตรำจำรย์ ดร. ประภัสสร์ เทพชำตรี7 

	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ประภัสสร์	 ได้ชี้ให้เห็นว่าในการที่ไทยจะก้าวเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนนั้นมีแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นที่พร้อมจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	

ซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มคนที่พร้อมก็จะเป็นเพียงแค่กลุ่มคนเล็กๆ	 อย่างกลุ่ม	 elite		

เท่านั้น	ส่วนชาวบ้านธรรมดาก็ยังคงไม่มีความพร้อมเท่าใดนัก

	 ●  เรื่องอะไรบ้างที่ไทยจะต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าสู ่

ประชาคมอาเซียน?

	 1. เราต้องรู้จักประชาคมอาเซียน	โดยเราต้องทราบว่าอาเซียนนั้นมีการ

ร่วมมือกันผ่าน	3	เสาได้แก่	ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	(ASEAN	

Political-Security	Community:	APSC)	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (ASEAN	

Economic	 Community:	 AEC)	 และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	

(ASEAN	Socio-Cultural	Community:	ASCC)

	 	 o	 ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน (ASEAN Political- 

Security Community: APSC):	 คือความร่วมมือที่เกี่ยวกับ

สิทธิมนุษยชน	 ความมั่นคงรูปแบบใหม่	 เช่น	 ภัยพิบัติ	 ยาเสพติด		

สิ่งแวดล้อมเป็นต้น

	 	 o	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community: 

AEC)	จะมีการเปิดเสรีทั้งหมด	5	ด้านได้แก่	สินค้า	บริการ	การลงทุน	

เงินทุน	และแรงงาน	แต่กระนั้น	รองศาสตราจารย์	ดร.ประภัสสร์ก็ได้
7	 ผู้อำานวยการศูนย์อาเซียนศึกษา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์
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ให้ความเห็นว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	

อาเซียนก็จะยังไม่เป็นตลาดเดียวอยู่ดี	 เพราะการเปิดเสรีทั้ง	 5	ด้าน

นัน้กต้็องเผชญิกบัปัญหาจ�านวนมาก	โดยสิง่ทีต้่องให้ความส�าคญัคอื	

	 	 	 “ASEAN	 connectivity”	 ผ่านการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	 เช่น		

ถนน	ทางรถไฟต่างๆ	เพื่อเชื่อมต่ออาเซียนเข้าด้วยกัน

	 	 o	 ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (ASEAN Socio-Cultural 

Community: ASCC):	จะมคีวามร่วมมอืกนัทัง้หมด	5	ด้านได้แก่	การ

พัฒนามนุษย์	การศึกษา	สวัสดิการสังคม	ด้านสิ่งแวดล้อมและการ

สร้างอัตลักษณ์อาเซียน

	 2. เราต้องรู้ผลกระทบของประชาคมอาเซียนต่อไทย

	 	 o	 ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน (ASEAN Political-

Security Community: APSC):	โดยเราต้องทราบทั้งผลในเชิงบวก

และเชิงลบ	ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้	

	 	 	 -	 เชิงบวก	:	เกิดความร่วมมือกันในด้านต่างๆ	มากขึ้น

	 	 	 -	 เชิงลบ	 :	 เมื่อเราสามารถไปมาหาสู่กันง่ายขึ้น	 ก็จะท�าให้ปัญหา	

	 ต่างๆ	ตามมามากขึ้นด้วย	 เช่นปัญหาแรงงานเถื่อน	ผู้ก่อการร้าย		

	 การค้ามนุษย์	ฯลฯ

	 	 o	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 

AEC) 

	 	 	 -	 เชิงบวก	 :	 สินค้าที่เราได้เปรียบเราก็จะสามารถส่งออกได้มากขึ้น	

		 และธุรกิจไทยก็จะสามารถเข้าไปลงทุนในอาเซียนได้มากขึ้น		

	 นอกจากนี้ไทยก็ยังศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางโครงสร้างพื้นฐาน	

	 ของประชาคมอาเซียนได้อีกด้วย

	 	 	 -	 เชงิลบ	:	ในส่วนสนิค้าทีไ่ทยไม่พร้อมนัน้	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วน	

	 ของสินค้าเกษตรนั้นก็จะได้รับผลกระทบโดยตรง
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	 	 o	 ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (ASEAN Socio-Cultural 

Community: ASCC): 

	 	 	 -	 เชิงบวก	 :	 ก่อให้เกิดความร่วมมือกันในด้านสังคมและวัฒนธรรม	

	 มากขึ้น

	 	 	 -	 เชิงลบ	:	ไม่ค่อยมีคนรับทราบมากนักว่ามีความร่วมมือกันในด้าน	

	 สังคมและวัฒนธรรม

	 3. เราต้องรู้จักจุดอ่อนและจุดแข็งของอาเซียน 

	 	 o	 จุดอ่อน	 :	 ไทยมีจุดอ่อนหลายด้านเช่น	 การศึกษา	 ความเป็น

ประชาธิปไตย	สิทธิมนุษยชน	ฯลฯ

	 	 o	 จุดแข็ง	 :	 กล่าวคือไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางในด้าน

เศรษฐกิจ	 โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยว	 นอกจากนี้ไทยยังมี

ศักยภาพในการเป็นเศรษฐกิจภาคบริการของอาเซียนอีกด้วย

	 ●	 ยุทธศาสตร์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทย

	 	 o	 วิสัยทัศน ์  : 	 ไทยเป ็นศูนย ์กลางของประชาคมอาเซียน	 ซึ่ง		

	 	 	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ประภัสสร์กล่าวว่าในปัจจุบันนั้นไทยยังขาด	

	 	 	 วิสัยทัศน์ในการเป็นประชาคมอาเซียนอยู่

	 	 o	 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเข้าสู่ประชาคมการเมืองความมั่นคง 

   อาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC):	 มี	

	 	 	 วธิกีารคอืท�าให้ไทยเป็นประเทศแห่งสทิธมินษุยชน	และมกีารร่วมมอื	

	 	 	 ในการจดัการปัญหาความมัน่คงในรปูแบบใหม่ในกรอบของอาเซยีน

	 	 o	 ยทุธศาสตร์ที ่2 : การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN  

   Economic Community: AEC):	 มีวิธีการคือส่งเสริมให้ไทยเป็น	

	 	 	 ศูนย์กลางของการค้าและบริการของอาเซียน	 เป็นศูนย์กลางในด้าน	

	 	 	 โครงสร้างพื้นฐานและเป็นศูนย์กลางในด้านของโลจิสติกส์ของ	

	 	 	 อาเซียน
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	 	 o	 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 

   อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC):	มีวิธีการ	

	 	 	 คือให้ไทยนั้นเป็นประเทศชั้นน�าในด้านการศึกษาและการพัฒนา	

	 	 	 ทรัพยากรมนุษย์ของอาเซียน

	 	 o	 ยทุธศาสตร์ที ่4 : ยทุธศาสตร์การเตรยีมความพร้อมสูป่ระชาคม 

   อาเซียน	 โดยบุคลากรของไทยนั้นต้องมีคุณสมบัติสองอย่างหลักๆ		

	 	 	 คือ	Professional	และ	International	ซึ่งในปัจจุบันนั้นก็ต้องยอมรับ	

	 	 	 ว่าเรายังท�าในข้อนี้ได้ไม่ดีเท่าใดนัก

	 กล่าวโดยสรุปคือ	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ประภัสสร์	 นั้นมองว่าไทยนั้น		

“ยังไม่พร้อม”	 ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	แต่กระนั้นก็ไม่อยากให้ท้อถอยเรา

ต้องเดินหน้าต่อไป	และถ้าเราจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างเต็มภาคภูมินั้นเรามีความ

จ�าเป็นต้องกลับมาแก้ไขปัญหาในส่วนนี้เสียก่อน






